
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 พ.ค.2560 ออนไลน์ 

กยท. จับมอื สมาคมธุรกจิไม้ยางพาราไทย สร้างมาตรฐาน ซ้ือ-ขายไม้ยางราคายุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยางแห่งประเทศไทย  และสมาคมธุรกจิไม้ยางพาราไทย  ร่วมลงนามบันทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย  
ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  
 

กยท.ให้ความส าคญัในการสร้างมาตรฐานการซือ้ขายไม้ยางในราคาท่ีเหมาะสม  และ
เป็นธรรมทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย ในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพ่ือด าเนินการ
ปลกูใหม่อาจปลกูแทนด้วยยางพารา  หรือไม้เศรษฐกิจอ่ืนหลายราย  ซึง่  กยท.  ได้ก าหนด
เป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพ่ือให้ผลผลิตท่ีได้มีคณุภาพในการน าไปแปรรูปใน
อตุสาหกรรมต่างๆ  ต่อไป รวมทัง้ เป็นการบริหารจดัการอปุสงค์  อปุทานของยางพาราในระบบ
ด้วย 
 

ยางพาราจงึเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ขณะปลกูเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า โครงการบริหารจดัการไม้
ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย  จงึเป็นโครงการท่ีส าคญั  จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวน
ยาง  สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม  เพราะท่ีผ่านมาเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีต้องโค่นยาง  เพ่ือด าเนินการปลกูแทนใหม่จะประสบกบัปัญหาการขายไม้ยาง
เป็นอย่างมาก  ทัง้การผกูขาดจากผู้ประกอบการท่ีรับซือ้ไม้ยาง  ซึง่มีไม่ก่ีราย  การถกูกดราคา  
การรับซือ้แต่ไม่หมดทกุส่วน เป็นต้น 
 

ทัง้นีไ้ม้ยางพาราเป็นไม้ท่ีถกูต้องตามกฎหมายในการน าไปแปรรูป  และส่งออก สามารถ
เพิม่รายได้ให้กบัชาวสวนยาง  รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ  ได้ความร่วมมือระหว่าง  
กยท.  และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  จะเป็นสองหน่วยงานหลกัท่ีร่วมกนัสนบัสนนุ
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการโครงการบริหารจดัการไม้ยางพาราเพ่ือให้เกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  เป็นการร่วมพฒันา
ธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร  จะสามารถสร้างผลประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ท่ี



เก่ียวข้อง  ทัง้เกษตรกรชาวสวนยาง  การยางแห่งประเทศไทย  และผู้ประกอบการธุรกิจ
อตุสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย 
 
กยท. พร้อมสนบัสนนุ  ส่งเสริม  ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมลูและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  
และเป็นหน่วยงานท่ีรับสมคัรเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ยางพาราท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ  ตลอดจน สนบัสนนุข้อมลูพืน้ฐานของเกษตรกร  ข้อมลูสวนยางพาราท่ีประสงค์
จะโค่นเพ่ือปลกูแทน  ตลอดจนข้อมลูอ่ืน  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรท่ี
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  กล่าวว่า การร่วมมือ
กนัระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร  ช่วยให้
เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของตนขายได้ในราคาเท่าไร  โดยไม่ต้องผ่านตวัแทนหรือคนกลาง
ท่ีจะเข้ามากดราคาแล้ว  

ในส่วนของภาคอตุสาหกรรมก็สามารถทราบต้นทนุราคาวตัถดุิบ  และปริมาณวตัถดุิบท่ี
แน่นอนในการผลิต  ลดปัญหาคนกลางท่ีเข้ามาป่ันราคาขึน้ลงได้  เพราะนอกจากอตุสาหกรรม



ไม้ยางแล้ว  ยงัมีอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนน าไม้ยางไปแปรรูปเป็นวู้ด  พาเลท เป็นพลงังาน
เชือ้เพลิงซึง่เป็นท่ีต้องการมากในตลาดโลก  จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตท่ีสามารถเพิม่
รายได้ให้กบัประเทศชาติอย่างมหาศาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้องค์ความรู้ท่ี  กยท. ได้คิดสตูรในการค านวณต้นทนุการผลิตจากนกัวิชาการซึง่ถือได้ว่ามี

ความแม่นย ามากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนีเ้ป็นผลงานชิน้โบว์แดงของ  กยท. ท่ีเป็นประโยชน์อย่าง

สงูต่อธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ยางพาราทัง้ระบบ  

“ทางสมาคมฯ  จะส่งเสริม  ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ ท่ีสนใจรับรู้

ข้อมลู  รวมไปถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

อตุสาหกรรมไม้ยางพาราท่ีเป็นสมาชิก  และเป็นเครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  

สมคัรเข้าร่วมโครงการกบัการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกนั  ทัง้นี  ้สมาคมจะสนบัสนนุ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูวิชาการ ข้อมลูการก าหนดราคา ข้อมลูด้านการตลาด ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ  

ในธุรกิจอตุสาหกรรมไม้ยางพาราท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือด าเนินการ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์แห่ง

ข้อตกลงความร่วมมือฉบบันีต้่อไป”  นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าว 

 

 

 









 

 


